



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๑๑๔๘

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๔๗๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง พิจารณาลงนามในประกาศ และเผยแพร่ประกาศมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” และ
ขออนุญาตนำเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ่อทอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง

ตามที่ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติป้องกันการรับสินบน การใช้ อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เชื้อโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน การ บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ ยังนำมา ซึ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการ

ข้อพิจารณา

เพื่อบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายด้านการป้องกันการ ทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของรัฐ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ มีคุณธรรมจริยธรรมในความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็น มาตรฐานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบ่อทองได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ /

/๕. ประกาศมาตรการ...

๕. ประกาศ มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่แนบเสนอมาร่วมนี้ และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลบ่อทอง และนำส่งข้อมูลเข้าระบบ MITAS หลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๒



(นายกมล บุญมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ



(นางแววดาว พิมลธเรศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง